
 

 
 
 
 
 
 
 

บันทึกรายงานการประชุมสามญั      
 สภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดเพชรบูรณ ์

  สมัยทีส่อง ครัง้ที ่1  ประจําปี 2554 
 

วันพฤหสับดีที่  ๑๑  เดือน   สงิหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔   
 
 
 
 
 
 

 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดเพชรบูรณ ์
 
 
 

 



 2 

การประชุมสามัญ  สภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวดัเพชรบรูณ ์
สมัยที่สอง  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ 

วันพฤหสับดทีี ่ ๑๑   เดือน  สิงหาคม    พ.ศ. 2๕๕๔   เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชมุสภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวดัเพชรบูรณ ์

รายชื่อสมาชกิสภาฯ ที่มาประชุม 
1. นายชํานาญ   มีวันเนือง ส.อบจ. เขต 1  อ.เมือง 
2. นางสาวอภิรดี พรพฤฒิพันธ์ุ ส.อบจ. เขต 2  อ.เมือง 
3. นายธัชพล   ดวงพัตรา ส.อบจ. เขต 3  อ.เมือง 
๔. นายอัคนี พรพฤฒิพันธ์ุ ส.อบจ. เขต 6  อ.เมือง 
๕. นางจิตรา ปาทาน ส.อบจ. เขต ๑  อ.หนองไผ่ 
๖. นางพรพรรณ์ โพธ์ิดี ส.อบจ. เขต 3  อ.หนองไผ่   
๗. นายเอกชัย   อาสมาน ส.อบจ. เขต 4  อ.หนองไผ่ 
๘. นายณัฐวุฒิ   พั้วช่วย ส.อบจ. เขต 2  อ.หล่มสัก 
๙. นายเสวก   ศรลัมพ์ ส.อบจ. เขต 3  อ.หล่มสัก 
๑๐. นายวิวัฒน์ พั้วช่วย ส.อบจ. เขต ๔  อ.หล่มสัก 
1๑. นายเชี้ย  ฉัตรรัตนศักด์ิ ส.อบจ. เขต 1  อ.วิเชียรบุรี 
1๒. นายเกรียงศักด์ิ  พิชิตกวิน ส.อบจ. เขต 3  อ.วิเชียรบุรี 
1๓. นางสาวเทียนทอง   ทองใจสด ส.อบจ. เขต 4  อ.วิเชียรบุรี 
1๔. นางสุภาวดี เพ็งธงชัย ส.อบจ. เขต 1  อ.หล่มเก่า 
1๕. นางกิมกี ปลั่งศรีทรัพย ์ ส.อบจ. เขต 2  อ.หล่มเก่า 
1๖. นายประภาส   รุ่งเจริญกิจ ส.อบจ. เขต 1  อ.บึงสามพัน 
๑๗. นายวสันต์ ทองมีแสง ส.อบจ. เขต 2  อ.บึงสามพัน 
๑๘. นายจําเริญ สุวรรณ ี ส.อบจ. เขต ๑  อ.ศรีเทพ 
๑๙. นายทองเสี่ยน แก่นเกลี้ยง ส.อบจ. เขต 2  อ.ศรีเทพ 
๒๐. นายสมคิด รินนาศักด์ิ ส.อบจ. เขต 1  อ.วังโป่ง 
๒๑. นายวิเชียร ญาติรวี ส.อบจ. เขต 1  อ.เขาค้อ 
2๒. นายอบ แสงนก ส.อบจ. เขต 1  อ.น้ําหนาว 
23. นายพงษ์พันธ์ วิภาจักษณกุล ส.อบจ. เขต 2  อ.ชนแดน 

 
รายชื่อสมาชกิสภาฯ ที่ไม่มาประชุม   
 

1. นายวรโชติ สุคนธ์ขจร ส.อบจ. เขต ๑  อ.ชนแดน    : ลาป่วย 
๒. นายวินัย พรพฤฒิพันธ์ุ ส.อบจ. เขต 4  อ.เมือง        : ลากิจ 
๓. นางสาวพิมพ์พร พรพฤฒิพันธ์ุ ส.อบจ.เขต  5  อ.เมือง        : ลากิจ   
๔. นางสาวจันทนา วัฒนกิตานนท์ ส.อบจ. เขต 1   อ.หล่มสัก    : ลากิจ 
๕. นางนิภา   เจนจบธรรม ส.อบจ. เขต 2   อ.หนองไผ่   : ลากิจ 
๖. นางสาวจิราพร  เทืองน้อย ส.อบจ. เขต 5  อ.หล่มสัก     : ลากิจ 
๗. นางสาวธัญญารัตน์ เดชะปิยะมิตร ส.อบจ. เขต 2  อ.วิเชียรบุรี   : ลากิจ 

 
 

/รายช่ือฝ่ายบริหาร... 
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รายชื่อฝ่ายบรหิารทีเ่ข้าประชุม 
 

๑. นางนฤมล วรกมล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
รักษาการณ์นายก อบจ.พช. 

๒. นายชาติชัย สาลีผล รองปลัด อบจ.พช. 
๓. นายพงศ์พล แสนนอก หัวหน้าสํานักปลัดฯ 
๔. นายบรรเทิง สิงห์สถิตย์ ผอ.กองกิจการสภาฯ 
๕. นางสายชล สุนทร ผอ.กองแผนและงบประมาณ 
๖. นางปิยนันท์ เฉลิมภาค ผอ.กองคลัง 
๗. นายสํารวย เจอะแก่นหอม รกน. ผู้อํานวยการกองช่าง 
๘. นางจารุพันธ์ อุตม์อ่าง ผอ.กองการศึกษาฯ 
๙. นายวิโรจน์ เข็มเหล็ก ผอ.โรงเรียนอบจ.พช.(วังชมภูวิทยาคม) 
๑๐. นางชุติมา ป้องกัน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๑๑. นายวิชัย ผดุงนึก หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๑๒. นายชัยวัฒน์ แก้วพิกุล หัวหน้าฝ่ายการประชุมฯ 
๑๓. นางวิไลพร ชะนะภักด์ิ หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
๑๔. นางกานดา กีรติกาลกุล หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
๑๕. นางรัตนา ศรีวรอรรถานน หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สนิ 
๑๖. นางอมรรัตน์ ผดุงนึก หัวหน้าฝ่ายการเงิน 
๑๗. นางสมคิด แก้วนิมิต หัวหน้าฝ่ายบัญชี 
๑๘. นางนวรัตน์ แสนนอก หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 
๑๙. นายชูศักด์ิ ทารัตน์ หัวหน้าฝ่ายสํารวจและออกแบบ 
๒๐. นายประเทือง ทองนุ่ม หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 
๒๑. นายอรรณพ พรหมเศรณ ี หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษาฯ 
๒๒. นายชนะ จันทร์เกิน หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ 
๒๓. นางสุจิตรา เอื้อนยศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ว 
๒๔. น.ส.เพ็ญพรรณ ฐีตานนท์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
๒๕. นางน้ําผึ้ง ฟักศรี บุคลากร 6 ว  
๒๖. นางบุญสิตา คํามา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 
2๗. นางสาวนนธิชา เหล่าเขตกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 
2๘. นางสิริขวัญ บิดาทุม เจ้าหน้าที่ธุรการ 5 
๒๙. นางนงเยาว์ กิ่งกลาง เจ้าพนักงานธุรการ ๔ 
3๐. นางธัญสินี จตุพจน์ เจ้าพนักงานธุรการ ๓ 
๓๑. นายธนัฒพร จันทร์จอม ช่างไฟฟ้า 
๓๒. นางสาวมลิวัลย์ ใจทัศน ์ พนักงานคอมพิวเตอร์ 
๓๓. นางสาววนันญา ศิลกุล พนักงานคอมพิวเตอร์ 
๓๔. นางสาวสมถวิล อรรถพร พนักงานประชาสัมพันธ์ 
๓๕. นายอาทิตย์ ทวีสวย ช่างไฟฟ้า 

 
 

/รายช่ือหัวหน้า... 
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รายชื่อหัวหนา้ส่วนราชการประจําจงัหวดั/องคก์รอสิระ/องคก์รเอกชน/องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ /ผู้นาํท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป  ทีเ่ข้ารว่มประชุม 
 

1. นายอารีย์ สีแก้ว ผู้สื่อข่าวนสพ.เอกรัฐ 
2. นายอนุสรณ์ เอมพิณ ผู้สื่อข่าวสถานโีทรทัศน์เพชรบูรณ์เคเบิลทีวี 
3. นายพันคํา เทศประสิทธ์ิ ผู้สื่อข่าวนสพ.ชาติไทย 
3. นางลาวัณย์ วุฒิสินอักษรา บก.นสพ.อักษรนิวส์ 
4. นายสุนทร คงวราคม ผู้สื่อข่าวนสพ.มติชน 
5. นายศักด์ิชัย ย่ิงศัก ผู้สังเกตการณ์ 
6. ด.ต.สุนทร คุ้มศร ี ผู้บังคับหมู่ (ป) สภ.เมืองเพชรบูรณ์ 
๗. ด.ต.บุญส่ง อินจัน ผบ.หมู่ สภ.เมอืงเพชรบูรณ์ 
๘. ด.ต.เพชร เจริญวุฒ ิ ผบ.หมู่ สภ.เมอืงเพชรบูรณ์ 
๙. ร.ต.ต.ชัยประคอง ประเสริฐ รอง สวป.สภ.เมืองเพชรบูรณ์ 
๑๐. นางฐิตินันท์ พั้วช่วย รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหล่มสัก 
๑๑. นางมะลิวัลย์ บุตษา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหล่มสัก 
๑๒. ร.ต.หญิงเอื้องไพร สอนจันทร ์ (แทน) หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๒๑ สํานักงาน

พัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
๑๓. นายแทนยุทธ เขียวประดิษฐ์ ผู้สี่อข่าวสถานวิีทยุกระจายเสียง ๙๒๑ สํานักงานพัฒนา

ภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

/ระเบียบวาระ… 
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ระเบยีบวาระการประชุมสามัญ  
สภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  สมัยทีส่อง ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔ 

วันพฤหสับดทีี ่ ๑1   สิงหาคม   ๒๕๕๔  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชมุสภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวดัเพชรบูรณ ์

- - - - - - - - - - - - - - - - 
 
ระเบยีบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 

1.1 แนะนําสมาชิกสภาฯที่ได้รับการเลือกต้ังเข้ามาแทนตําแหน่งที่ว่าง 
และกล่าวคําปฏิญาณตน 

1.2 แนะนําผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
1.3 ขอบคุณสมาชิกสภาฯที่ร่วมงานโครงการสัมมนาเพื่อรับฟังและร่วมแสดงความคิดเห็น

ต่อข้อเสนอในการปฏิรูปโครงสร้างอํานาจของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ (คปร.) 
 
ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่อง     รับรองรายงานการประชุมครั้งทีแ่ล้ว  

รายงานการประชุมสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  สมยัแรก ครั้งที ่1  
ประจําปี ๒๕๕4 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2554  จํานวน 50 หน้า  ได้นําข้อมูลเผยแพร่ 
ผ่านเครือข่าย Internet ภายใต้ website ช่ือ http://www.phetchabunpao.go.th  
เป็นการล่วงหน้าแล้ว  
 

ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่อง  เพื่อพิจารณา/อนุมัต ิ
ญัตติ  ขออนุมติัขยายเวลาการเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

 
ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อทราบ 
   รายงานคณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
   1. คณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
   2. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่อง    อื่น ๆ (ถ้ามี) 

 
 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 

/บันทึกรายงาน… 
 
 

http://www.phetchabunpao.go.th/
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บนัทกึรายงานการประชุมสามญัสภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวดัเพชรบรูณ ์
สมัยที่สอง  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ 

วันพฤหสับดทีี ่ ๑๑  เดือน  สิงหาคม    พ.ศ.  ๒๕๕๔   เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ณ ห้องประชมุสภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวดัเพชรบูรณ ์

----------------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น.  
นายชัยวัฒน์  แก้วพิกุล  ขณะนี้ที่ประชุมพร้อมแล้วนะครับ   ผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภา 
(เลขานุการสภาฯ) องค์การบริหารส่วนจังหวัด จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยครับ ประกาศสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สมัยที่สอง ประจําปี พ.ศ. 255๔ และสมัยประชุม
สามัญ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ด้วยมติที่ประชุมในคราวประชุมสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ได้กําหนดวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยที่สอง ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ต้ังแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็นต้นไป  มีกําหนด  ๔๕  วัน และวันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕5  ต้ังแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป มีกําหนด ๔๕ วัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ 
แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ ๔  พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕47 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔  
ข้อ ๒๑ จึงประกาศเปิดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ สมัยที่สอง ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ต้ังแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๕๔ เป็นต้นไป มีกําหนด ๔๕ วัน และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕5  ต้ังแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕5 เป็นต้นไป มีกําหนด  
๔๕ วัน จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงชื่อ นายวรโชติ สุคนธ์ขจร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ ในโอกาสน้ีขอเรียนเชิญท่านประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมต่อไป 
ขอกราบเรียนเชิญครับ 

 

ประธานในที่ประชุม  เรียนท่านรักษาการณ์ในตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
(นางสุภาวดี เพ็งธงชัย)  ท่านนฤมล วรกมล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ท่านรองปลัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านหัวหน้า
ส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ตํารวจ พี่น้องสื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ดิฉันมีความยินดีและรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้ทําหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ เพื่อ
พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่ฝ่ายบริหารได้นําเสนอเป็นญัตติเข้าสู่สภา เพื่อพิจารณา
ร่วมกับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์อีกครั้งหนึ่งขณะนี้ได้
เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ดิฉันขอเปิดประชุมสามัญ สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ สมัยที่สอง ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ บัดนี้ ค่ะ  

 
/ระเบียบ... 
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ประธานในที่ประชุม   ระเบียบวาระ  ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

สําหรับข้าราชการ และประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๕๔ วันนี้จึงมีพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและไหว้พระสวดมนต์ เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกครั้งที่มีการประชุม 
รายละเอียดได้สําเนาแจกในที่ประชุมให้ทราบแล้ว ต่อไปขอแนะนําสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดคนใหม่ที่ได้รับการเลือกต้ังเข้ามาแทนตําแหน่งที่ว่าง ใน
สภาแห่งนี้ ขอแสดงความยินดีด้วยกับทั้งสองท่าน ท่านแรกที่จะต้องกล่าวคํา
ปฏิญาณตน คือ ๑.นายอัคนี พรพฤฒิพันธ์ุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ เขตเลือกต้ังที่ ๖ อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ แทนว่าที่ร้อยโทสุรัช พรพฤฒิพันธ์ุ 
ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ังจังหวัดเพชรบูรณ์ ต้ังแต่วันที่ ๑๔ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอเชิญกล่าวคําปฏิญาณตนค่ะ  

 

นายอัคนี พรพฤฒิพันธุ์  ข้าพเจ้านายอัคนี พรพฤฒิพันธ์ุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ เขตเลือกต้ังที่ ๖ อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ ขอปฏิญาณตนในที่ประชุมแห่งนี้
ว่าจะรักษาไว้ และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จะซื่อสัตย์สุจริต 
และปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ของประชาชน ครับ  

 

ประธานในที่ประชุม  ท่านที่ ๒ นางพรพรรณ์ โพธ์ิดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ เขตเลือกต้ังที่ ๓ อําเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ แทนท่าน  
จ.อ.ศุภวัฒน์ เมธาวัชรินทร์ ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ังจังหวัด
เพชรบูรณ์ ต้ังแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ขอเชิญกล่าวคําปฏิญาณตนค่ะ 

 

นางพรพรรณ์ โพธิ์ดี  ข้าพเจ้า นางพรพรรณ์  โพธ์ิดี สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์       
เขตเลือกต้ังที่ ๓ อําเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอปฏิญาณตนในที่ประชุม   
แห่งนี้ว่า จะรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จะซื่อสัตย์
สุจริต และปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ของประชาชน ค่ะ  

 

ประธานในที่ประชุม  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอแจ้งให้สมาชิกสภาฯ และข้าราชการ 
ทุกท่านทราบ ขอแนะนําท่านผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ   ซึ่งท่านย้าย
มาจากจังหวัดจันทบุรี คือ นางสายชล สุนทร  ได้รับโอนและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ นักบริหารงานนโยบายและแผนระดับ ๘ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ต้ังแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ค่ะ
ต่อไปเป็นเรื่องของการขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ไปร่วม
โครงการสัมมนาเพื่อรับฟังและร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข้อเสนอในการปฏิรูป
โครงสร้างอํานาจของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ หรือ คปร. เมื่อวันที่ ๑๗-๑๙ 
กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมอิมพีเรียลภูแก้วฮิลส์ อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
งานได้ดําเนินการสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ของเราที่ได้
ไปร่วมแนะนําตัวกับแขกต่างบ้านต่างเมืองที่ได้มาประชุมร่วมกัน  ขอขอบคุณไว้  
ณ ที่นี้ด้วยค่ะ  

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม:    รับทราบ 
 

ประธานในที่ประชุม   ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
รายงานการประชุมสามัญสภาฯ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๑๕  

มีนาคม  ๒๕๕๔ จํานวน ๕๐ หน้า ได้นําข้อมูลเผยแพร่ทางเครือข่าย Internet 
ภายใต้ Website    ช่ือ http://www.phetchabunpao.go.th เป็นการล่วงหน้า
แล้ว มีผู้ใดสงสัย และต้องการสอบถามในรายงานการประชุม มีไหมคะ........ถ้าไม่มี  
ขอมติที่ประชุมรับรองด้วยค่ะ สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุม
สามัญสภาฯ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2554 ยกมือด้วยค่ะ 
...รับรองเป็นเอกฉันท์นะคะ 

 

มติที่ประชุม:   รับรอง 
 

ประธานในที่ประชุม  ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา/อนุมัติ ญัตติขออนุมัติขยายเวลา
การเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕   

ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลงญัตติต่อสภาค่ะ  
 
ปลัด อบจ.พช.   กราบเรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เคารพ 
(นางนฤมล วรกมล) และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางนฤมล วรกมล ปลัดองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอแถลงญัตติระเบียบวาระที่ ๓  ญัตติขออนุมัติขยายเวลา
การเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์   
ได้มีการเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๔ 
กรกฎาคม ๒๕๕๔ ไปแล้วนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ของคณะกรรมการการเลือกต้ังตาม
พระราชบัญญัติการเลือกต้ัง พ.ศ.๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๙๕ เนื่องจาก
ขณะนี้ถึงห้วงระยะเวลาที่จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
งบประมาณรายจ่ ายประจํ า ปีงบประมาณ  พ .ศ .๒๕๕๕  ซึ่ งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๓  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนําเสนอร่าง
งบประมาณรายจ่ายต่อสภาท้องถิ่น  ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม หากไม่สามารถ
นําเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาฯ ได้ทันภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้  
ให้ เสนอขออนุมั ติ ต่อสภาองค์การบริหารส่ วนจั งห วัด  ประกอบกับตาม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 
๓๖  ในระหว่างที่ไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้ปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นการชั่วคราวเท่าที่จําเป็นได้
จนกว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งได้รับการเลือกขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่
ตามประกาศผลการเลือกต้ัง และตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๕๒ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี จะเสนอได้ก็แต่
โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามนัยข้อกฎหมาย 

 
/ดังกล่าว... 
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ดังกล่าวข้างต้น  จึงมีความจําเป็นต้องขอขยายเวลาการเสนอร่างข้อบัญญัติ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ออกไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ จึง
เสนอสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติค่ะ  
 

ประธานในที่ประชุม  ขอบคุณท่านรักษาการณ์ในตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ ที่ได้แถลงญัตติต่อสภาแห่งนี้ให้ได้รับทราบ ท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย
หรือขอเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่คะ เรียนเชิญท่านส.อบจ.จําเริญ สุวรรณี ค่ะ 

 

นายจําเริญ สุวรรณี  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผมนายจําเริญ สุวรรณี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
เขตเลือกต้ังที่ ๑ อําเภอศรีเทพ ผมเห็นชอบตามที่ท่านปลัดองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอขอขยายเวลานะครับ เนื่องจากขณะนี้ตามท่ีท่านปลัดฯ
ได้รายงานนั้นก็คือ ท่านผู้บริหารสูงสุดของเรายังไม่ได้รับรองผมจึงเห็นควร 
ตามท่ีเสนอมา ขอบคุณครับ  

 

ประธานในที่ประชุม  ขอบคุณท่านส.อบจ.จําเริญ สุวรรณีนะคะ  มีท่านใดที่มีข้อสงสัย หรือ          
ขอเปลี่ยนแปลงอีกหรือไม่คะ ถ้าไม่มีข้อสงสัย ก็ขอให้ที่ประชุมลงมติ... สมาชิก 
ท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติขยายเวลาในการเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ .ศ .2555  
ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2554  ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอ กรุณายกมือขึ้นด้วยค่ะ 
.........เป็นเอกฉันท์นะคะ  

 

มติที่ประชุม:   อนุมัติ 
 

ประธานในที่ประชุม  ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่อง เพื่อทราบ  
ขอเชิญคณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้รายงานผลการ

ประชุมต่อสภาค่ะ 
 

นายธัชพล ดวงพัตรา  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตามท่ีคณะกรรมการ
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
ประกอบด้วย  

 ๑. นายเกรียงศักด์ิ    พิชิตกวิน ประธานกรรมการ  
 ๒. นายวรโชติ  สุคนธ์ขจร กรรมการ 
 ๓. นางนิภา  เจนจบธรรม กรรมการ 
 ๔. นายธัชพล  ดวงพัตรา กรรมการ 
 ๕. นางสาวธัญญารัตน์ เดชะปิยะมิตร กรรมการ 
 ๖. นางสาวอภิรดี  พรพฤฒิพันธ์ุ กรรมการ 
 ๗. นางสุภาวดี  เพ็งธงชัย กรรมการและเลขานุการฯ  
 

ซึ่งได้รับมอบหมายจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  ให้ดําเนินการ
ตามอํานาจหน้าที่อันอยู่ในกิจการของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

/เพื่อพิจารณา... 
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เพื่อพิจารณาสนับสนุน พัฒนา ส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น          
พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๔ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น  มีหน้าที่กระทํากิจการ         
หรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใด ๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงาน     
ต่อสภาท้องถิ่น  กระผมนายธัชพล  ดวงพัตรา ตําแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฯ ขอรายงาน
ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ดังนี้ ประชุมนอกสมัยประชุม จํานวน   ๒  ครั้ง  
 ๑. ในคราวประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๑๘ เมษายน  ๒๕๕๔ เรื่อง 
พิจารณาการกําหนดกรอบอัตรากําลังครูอัตราจ้างตามโครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของนักเรียนห้องเรียน EP ( English Program) โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) สรุปสาระสําคัญดังนี้ 
 ๑.๑ นายวิโรจน์ เข็มเหล็ก  ผู้อํานวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)  นําเสนอข้อมูลของโรงเรียน  และความเป็นมา
ต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดําเนินการโครงการห้องเรียน EP( English Program) ดังนี้  
 - โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)ได้
ดําเนินการจัดทําโครงการอบรมครูคู่ประกบในห้องเรียน EP ( English Program)  
โดยใช้ช่ือว่าโครงการ English for Communication and Special Purpose   
เมื่ อ วันที่  ๑๔  - ๑๖  มีนาคม   ๒๕๕๔  จํ านวน  ๒๖  คน  โดยคัดเลือกครู 
จาก  ๘ กลุ่มสาระ 
  - โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) ได้
ดําเนินการสอบสัมภาษณ์ครูภาษาอังกฤษ จํานวน ๒ ราย ผลปรากฏว่าไม่มี 
ผู้ผ่านเกณฑ์ที่ ต้ังไ ว้ ขณะนี้ ยังไม่ได้ครูที่มีคุณสมบัติตามท่ีโรงเรียนต้องการ          
แต่ทางโรงเรียนจะดําเนินการคัดเลือกครูชาวต่างชาติให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน  
 - โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) ได้จัด
โครงการค่ายภาษาอังกฤษแสนสนุก (English Camp ๒๐๑๑)  ในระหว่างวันที่  
๔ – ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เพื่อเป็นการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยบูรณาการ 
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ตลอดจนทักษะความคิด มุ่งเน้นให้
นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติทางภาษาอย่างจริงจัง ซึ่งจะมีนักเรียน เข้าร่วมโครงการจํานวน 
๒๕ คน 
 - โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) เสนอให้
มีการเปิดโครงการห้องเรียน EP ( English Program) และเปิดอาคาร  
EP ( English Program)  โดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ 
  - ห้องเรียน EP ( English Program) ขณะนี้ยังขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ใน
การตกแต่ง  อาคารเรียน อุปกรณ์ที่ใช้สําหรับการเรียน เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี พัดลม แอร์ 
และสําหรับสิ่งที่ยังไม่สามารถดําเนินการติดต้ังได้ในขณะนี้คือ หม้อแปลงไฟ  
 - โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) ยังขาด
แคลนบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนสําหรับห้องเรียน EP ( English 
Program) ซึ่งทางโรงเรียนมีความประสงค์จ้างบุคลากรเพิ่ม โดยจ้างครูอัตราจ้าง 
จํานวน ๓ อัตรา และพนักงานจ้าง(ครูสนับสนุนการสอน)  ๑ อัตรา ได้แก่ 

/1. ครูอัตราจ้าง... 
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๑. ครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ จํานวน ๑ อัตรา  

๒. ครูอัตราจ้างวิชาเอกฟิสิกส์ จํานวน ๑ อัตรา    

๓. ครูอัตราจ้างวิชาเอกบริหารธุรกิจ จํานวน ๑ อัตรา  

๔. พนักงานจ้าง (ครูสนับสนุนการสอน) จํานวน ๑ อัตรา 

       ๑.๒ ที่ประชุมได้เสนอแนวคิดในการพิจารณา ดังนี้  

 - ให้กําหนดกรอบครูอัตราจ้าง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการดําเนินการ
ทางการศึกษาในอนาคต 

    - ที่ประชุมเสนอว่าควรให้ทางโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
(วังชมภูวิทยาคม) ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องโครงการ EP( English Program) ให้
มากยิ่งขึ้น เพื่อความมั่นใจสําหรับผู้ปกครองและเด็ก ควรดําเนินการในเรื่องการ
จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม 

- การขออัตรากําลังเพิ่ม  จะต้องเป็นไปอย่างรอบคอบ หากมีความ 
จําเป็นให้ปรับเกล่ียพนักงานจ้างที่ประจําศูนย์วิทย์ฯ ไปช่วยปฏิบัติงานเป็นการ
ช่ัวคราวได้  
 มติที่ประชุม สรุปดังนี้ 
 ๑. ให้ปรับเกลี่ยพนักงานจ้างศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ไปช่วยเป็นการชั่วคราว 

           ๒. จะนําบรรจุเข้ากรอบอัตรากําลัง ๓ ปี (๒๕๕๕ – ๒๕๕๗)  ให้ต่อไป 
 ๒. ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่อง
การพิจารณาดําเนินโครงการเตรียมความพร้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
เพื่อรองรับการประเมินผลระดับชาติขั้นพื้นฐานและการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ประจําปี ๒๕๕๔ และพิจารณาความพร้อมโรงเรียนที่รับการสนับสนุนสื่อการเรียน
การสอนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เชิญผู้ที่ เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษาฯ  
ร่วมประชุมพิจารณาหารือ แนวทางในการจัดติวเข้ม O-Net , A-Net ประกอบด้วย 
คณะกรรมการการศึกษาฯ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ผู้อํานวยการโรงเรียนในเขต
จังหวัดเพชรบูรณ์ ๔๐ แห่ง  สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
 ๒ .๑ นายสมชาย คําเมือง หัวหน้ากลุ่มนิ เทศฯ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ได้รายงานผลการสอบ O-Net ของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๓  อยู่ลําดับที่ ๑๔ ของประเทศ ซึ่งถือว่าอยู่
ระดับที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา คือ ลําดับที่ ๑๗ และรายงานผล การทดสอบระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-Net)  โดยการนําเสนอในภาพรวมใน  ๘  กลุ่มสาระที่รวมเฉลี่ยแล้ว
คะแนนเฉลี่ยยังไม่ถึงเป้าประสงค์ของเขตระดับกระทรวง และระดับ สพฐ .        
กลุ่มหลักๆ เช่น ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ส่วนใหญ่ติดลบกันหมดจึงต้องเร่งพัฒนาตรงนี้ ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
ช่วงชั้นที่  ๔  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา  ๒๕๕๓อยู่ลํ า ดับที่  ๑๔          
ของประเทศ ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ดีกว่าปีที่ผ่านมา คือ ลําดับที่ ๑๗ ในกลุ่ม       
๑๗ จังหวัดภาคเหนือ ภาพรวมคะแนนเฉลี่ย สรุปดังนี้ 
 

/1.อันดับ 1 ... 
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๑. อันดับ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ ทุกวิชามาอันดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ      
ตามท่ี สพฐ. ได้วางไว้ 

๒. เพชรบูรณ์อยู่ในอันดับที่ ๑๕ ดีกว่าจังหวัดพิจิตร และแม่ฮ่องสอน 
๓. รายวิชาภาษาไทย,สังคมศึกษา, จังหวัดแพร่มาอันดับหนึ่ง 
๔. รายวิชาภาษาอังกฤษ,คณิตศาสตร์,การงานและอาชีพ,สุขศึกษา 

จังหวัดเชียงใหม่มาอันดับหนึ่ง 
๕. รายวิชาศิลปะ จังหวัดอุตรดิตถ์มาเป็นอันดับหนึ่ง 
๖. จังหวัดเพชรบูรณ์ รายวิชาภาษาไทย อยู่อันดับ ๑๕ ,วิชาสังคมศึกษา 

อยู่ อัน ดับที่   ๑๕ ,  วิชาภาษาอั งกฤษ  อยู่ อัน ดับที่  ๑๒  , วิชาคณิตศาสตร์              
อยู่อันดับ ๑๓ , วิชาวิทยาศาสตร์ อยู่อันดับที่ ๑๔ ,  วิชาสุขศึกษา อยู่อันดับที่ ๑๕, 
วิชาศิลปศึกษา อยู่อันดับที่ ๑๕ , และวิชาการงานและอาชีพอยู่อันดับที่ ๑๖ 
ที่ประชุมรับทราบ 
      ๒.๒ การพิจารณาแนวทางการจัดทําโครงการการเตรียมความพร้อมของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อรองรับการประเมินผลระดับชาติ และการศึกษา   
ต่อระดับอุดมศึกษา ประจําปี ๒๕๕๔ สรุปได้ดังนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการ  
จัดอบรม ๓ รุ่นๆ ละ ๖ วัน จํานวนนักเรียน รุ่นละ ๑,๔๐๐  คน  ดังนี้ 

            - รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
               - รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม – ๓ กันยายน ๒๕๕๔  
               - รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๐ กันยายน ๒๕๕๔  

มติที่ประชุมเห็นชอบ 
๒.๓ ที่ประชุมได้นําเสนอความเห็นเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการอบรม

การติวเข้ม พอสรุปได้ดังนี้ 
- เสนอจัดให้มีการอบรมด้วยระบบวิดีโอ คอนเฟอเรนซ์ (Video Conference)  

สําหรับโรงเรียนที่สมัครใจ 
- เสนอให้มีการจัดทําระบบ E–Learning   Class  Connect ของการจัด

อบรมทางอินเทอร์เน็ต เพื่อสามารถสืบค้นข้อมูลทางออนไลน์ ผ่านทางเวปไซด์ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

- เสนอให้มีการทดลองใช้ระบบวิดีโอ คอนเฟอเรนซ์ (Video Conference)  
เพื่อเตรียมพร้อมก่อนวันอบรมฯ สําหรับโรงเรียนนําร่องที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ
ประกอบด้วยโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม,โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม อําเภอหนองไผ่,โรงเรียน
หล่มสักวิทยาคม,โรงเรียนซับบอนวิทยาคม อําเภอบึงสามพัน,โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 
อําเภอศรีเทพ 

- คณะกรรมการฯ เสนอให้มีการทัศนศึกษาดูงานการจัดระบบวิดีโอ คอนเฟอเรนซ์ 
(Video Conference)  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม  และ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎมหาสารคามในโอกาสต่อไป ที่ประชุมรับทราบ  ประชุมในสมัยประชุมไม่มี  

           จึงนําเรียนเสนอรายงานสภาฯ มาเพื่อทราบ 

ประธานในที่ประชุม   ต่อไปเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอเชิญกล่าวรายงานค่ะ 

 

/นายเอกชัย... 
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นายเอกชัย อาสมาน   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกๆ ท่าน ผมนายเอกชัยอาสมาน สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เขตเลือกต้ังที่ ๔ อําเภอหนองไผ่ ตามที่
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
ประกอบด้วย  

     ๑. นายเสวก  ศรลัมพ์       ประธานกรรมการ 
     ๒. นายชํานาญ       มีวันเนือง          กรรมการ 
     ๓. นางสาวจิราพร เทืองน้อย          กรรมการ 
     ๔. นางสาวอภิรดี  พรพฤฒิพันธ์ุ      กรรมการ  
     ๕. นายเอกชัย  อาสมาน           กรรมการ 
     ๖. นายสมคิด  รินนาศักด์ิ กรรมการ 
     ๗. นางสาวพิมพ์พร พรพฤฒิพันธ์ุ     กรรมการและเลขานุการฯ  
 

ซึ่งได้รับมอบหมายจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์           
ให้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่อันอยู่ในกิจการของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์   ในการตรวจสอบความถูกต้องของร่างบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ  
เพื่ อนํ า เสนอให้ที่ประชุมสภารับรองรายงานการประชุม   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  ข้อ ๓๓   
และข้อ ๑๐๔  คณะกรรมการสภาท้องถิ่น  มีหน้าที่กระทํากิจการหรือพิจารณา
สอบสวนเรื่องใด ๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น  แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น 
กระผมนายเอกชัย  อาสมาน ตําแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการ
ประชุมคณะกรรมการฯ  ดังนี้     

๑. ประชุมนอกสมัยประชุม จํานวน ๑ ครั้ง ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  
เมื่อวันที่  ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔  เรื่อง  ตรวจรายงานการประชุมสามัญ สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๑๕ 
มีนาคม  ๒๕๕๔   คณะกรรมการได้แก้ไขคําผิดบางส่วน และให้ความเห็นชอบตาม
ฝ่ายการประชุมนําเสนอ  

๒. ประชุมในสมัยประชุมไม่มี  จึงนําเรียนเสนอรายงานสภาฯ มาเพื่อทราบ 
ขอบคุณครับ 

 

ประธานในที่ประชุม  ขอบคุณท่านส.อบจ.เอกชัย อาสมาน  ที่ได้รายงานการตรวจรายงาน         
การประชุมให้สภาได้รับทราบถึงการปฏิบัติงานโดยทั่วกัน 

 

มติที่ประชุม: รับทราบ 
 

ประธานในทีป่ระชุม  ระเบยีบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ  
มีท่านใดที่จะเสนอแนะหรือแก้ไขข้อสงสัยในเรื่องกิจการขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัด เรียนเชิญท่านส.อบจ.เกรียงศักด์ิ ค่ะ 
 

นายเกรียงศักดิ์ พิชิตกวิน  กราบเรียนท่านประธานสภาที่ เคารพ กระผมเกรียงศักด์ิ พิชิตกวิน       
จากอําเภอวิเชียรบุรี ตามท่ีคณะกรรมการการศึกษาฯ ได้รายงานเรื่องโครงการ 

 
/เตรียมความ... 
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เตรียมความพร้อมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อรองรับการประเมินผล
ระดับชาติขั้นพื้นฐานและการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาประจําปี ๒๕๕๔ หรือ 
ที่เรียกว่า O–NET ไปแล้ว ปีนี้เราได้กําหนดไว้ว่ารุ่นแรกเราจะเริ่มวันที่ ๒๒ สิงหาคม 
๒๕๕๔ ผมไม่ทราบว่าขณะนี้ข่าวความคืบหน้าเรื่องการดําเนินการไปถึงไหนแล้ว 
เพราะว่ายังไม่เห็นคําสั่งแต่งต้ังกรรมการ ยังไม่เห็นว่าจะเชิญประชุมเชิญมาร่วมงาน 

        ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔  ตามที่เคยกระทํามา ผมก็อยากเรียนถามฝ่ายบริหาร
ว่า ขณะนี้การดําเนินงานในการเตรียมความพร้อมโครงการดังกล่าว ซึ่งเรา
ดําเนินการมาตั้ง ๔ ปี แล้ว เมื่อสักครู่คณะกรรมการการศึกษาฯ ได้รายงานผล 
การทดสอบ O – NET ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ยังสามารถเลื่อนระดับได้ เพราะ
วิธีการของเราทําเฉพาะระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ๖  ที่จริง O – NET มีทั้งหมด  
๔ ระดับ มีระดับ ป. ๓ , ป ๖ , ม.๓ , ม.๖ เราจะติวเข้มเฉพาะระดับช้ัน ม. ๖ 
เพราะฉะนั้นคะแนน O – NET ก็เลยไม่ค่อยขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่านักเรียน
ที่จบการศึกษาจากม. ๖ ไปแล้ว ได้ไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงได้จํานวน
มากขึ้น ถือว่าการติวได้ผลเป็นที่น่าพอใจ แต่วันนี้ ผมอยากจะทราบว่า เรื่องทั้งหมด 
แล้วมีการเตรียมความพร้อมไปถึงไหนแล้ว แบ่งรุ่นหรือยัง  รุ่นละกี่คน รุ่นไหน 
โรงเรียนไหนบ้าง ด้านอื่น ๆ เป็นอย่างไรบ้าง หนังสือเชิญ และหนังสือคําสั่งแต่งต้ัง
กรรมการทําหรือยัง  ผมว่าวันนี้ท่านสจ .ทั้ งสภายังไม่มี ใครรู้ เลย  มี เฉพาะ
คณะกรรมการการศึกษาฯ ผมอยากให้ทางฝ่ายบริหารได้แจ้งรายละเอียด 
ให้ที่ประชุมให้สมาชิกสภาฯได้รับทราบ เพื่อสมาชิกสภาฯจะได้เตรียมตัว และ
มาร่วมในพิธีเปิดด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ 

 

ประธานในที่ประชุม  เรียนเชิญฝ่ายบริหารค่ะ 
 

ปลัด อบจ.พช.  กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 กองการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ประสานงานกับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ให้จัดแบ่งรุ่นมาทั้งหมด ๓ รุ่น ซึ่งได้รับการประสาน
มาว่า รุ่นที่ ๑ เด็กจะเข้าติวประมาณ ๑,๕๐๐ คน รุ่นที่ ๒ ประมาณ ๑,๕๐๐ คน รุ่น
ที่ ๓ ประมาณ ๑,๐๐๐ คน เพราะว่ารุ่นที่ ๓ เราจะติวที่ห้องประกายทอง และ
สําหรับเด็กที่จะเข้าเรียนทั้งหมด จะมีทั้งหมด ๖,๓๐๐ คน ที่แบ่งได้เป็น ๓ รุ่น และ
ส่วนที่เหลือประมาณ ๑,๕๐๐ – ๒,๐๐๐ คน เราจะติวเป็นทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ 
(Video Conference) ซึ่งมีโรงเรียนที่จะเป็นเครือข่ายที่จะเป็นรุ่นทดลอง อันนี้คือจะเป็น
โครงการอีกโครงการหนึ่งที่เราทํามาใหม่ เป็นการทดลองนําร่องก่อน เขาเรียกว่าติวแห้ง  
มี ๕ โรงเรียนที่รับเป็นเจ้าภาพ  คือ  โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม, โรงเรียนเพชรละคร, 
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์, โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ และโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม  
ซึ่งตรงนี้เราได้ติดต่อกับบริษัท TOT เช่าศูนย์เครือข่าย จะเริ่มทดลองวันที่ ๑๕ สิงหาคม 
๒๕๕๔  นี้ และวันนั้นจะเชิญท่านเกรียงศักด์ิ เพื่อไปร่วมดูตรงนี้ด้วย เพราะเราเริ่มทํามา
ด้วยกัน สําหรับการแบ่งชื่อคณะกรรมการ อยู่ระหว่างการรวบรวมของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ เราก็บอกเขาไปว่าให้แจ้งมาว่าจํานวนรุ่นแรกที่ 1 
๑,๕๐๐  คน มีโรงเรียนอะไรบ้าง รุ่นที่สอง รุ่นที่สามด้วย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๐ กําลังประชุมผู้บริหารของเขาเอง เขาก็จะแจ้งมาที่กองการศึกษาฯ  

 

/ซึ่งเราให้... 
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 ซึ่งเราให้ทางกองการศึกษาประสานไปแล้วว่าวันนี้ หรือวันพรุ่งนี้ เขาจะนําโครงการมาให้ 
และก็จะเรียนทางคณะกรรมการการศึกษาฯ ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ว่าจะประสานทาง
โทรศัพท์หรืออย่างไร สําหรับรายละเอียดเรื่องเอกสารประกอบการประชุมนี้ เราก็ได้ดําเนิน
เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ กระเป๋า ป้าย หนังสือ เรียบร้อยแล้วค่ะ  
ทางกองการศึกษาฯ เป็นผู้ดําเนินการ สําหรับรายละเอียดที่ว่าจะมีการประชุมเมื่อไหร่     
ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะทําหนังสือเรียนเชิญ จะเรียนชี้แจงท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ทราบอีกหนึ่ง แต่วันที่เริ่มอบรมติววันแรก คือวันที่ ๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๕๔ นี้นะคะ ก็ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกท่าน 
เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่ห้องประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นรุ่นที่หนึ่ง 
ซึ่งได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดในที่ประชุม ผู้ที่กล่าว
รายงานคงจะเป็นท่านนายกอัครเดช ทองใจสด ถ้าท่านรับรองเข้ามาทันนะคะ คิดว่าน่าจะ
ทันนะคะ  ถ้าทางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ประสานมา  
จะเรียนให้ทางคณะกรรมการทราบอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณค่ะ 
 

ประธานในที่ประชุม  ขอบคุณท่านรักษาการณ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรียนเชิญท่าน      
สจ.เกรียงศักด์ิค่ะ 

 

นายเกรียงศักดิ์ พิชิตกวิน  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมอยากให้ทางฝ่ายบริหารไปเพิ่มเติม
เรื่ อ งนี้  คือ  ไม่ ไ ด้มี เฉพาะโรง เรี ยนมั ธยม  แต่ ยังมี โ รง เรี ยนขยายโอกาส              
ของประถมศึกษาอยู่อีกหลายโรงเรียน แล้วเมื่อวานได้มีโรงเรียนหลายโรงเรียน      
ได้โทรมาประสานกับผม เขายังไม่รู้ว่าเขาอยู่รุ่นไหน อย่างไร แล้วไปอยู่ที่ไหน           
ผมอยากให้ทางฝ่ายบริหาร คือทางกองการศึกษาฯ ที่รับผิดชอบ ติดต่อไปทาง
โรงเรียนขยายโอกาสด้วย ซึ่งมีอยู่ประมาณ ๕- ๖ โรงเรียนด้วยกัน ที่จะเข้าอบรม
ครั้งนี้ แล้วก็รู้สึกมีพระภิกษุด้วย และปรากฏว่าเราจะมีที่ว่างเราสามารถให้ทาง
โรงเรียนเอกชนเข้ามาร่วมด้วย เพราะว่านักเรียนทั้งหมด คะแนนของ O – Net  
เขาจะเฉลี่ยทั้งหมด เขาจะไม่เลือกว่าเป็นใคร เพราะฉะนั้นเราต้องเอามาอบรมเพื่อ
เป็นผลประโยชน์ ผมอยากให้ทางกองการศึกษาฯได้ไปดูเรื่องนี้ หมายถึงโรงเรียน
ขยายโอกาส พระภิกษุ โรงเรียนเอกชน ประสานงานและแบ่งรุ่นให้เขาให้เสร็จ  
ถ้าให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ เขาทํา เขาก็จะทํา      
เฉพาะโรงเรียนมัธยม เขาจะไม่ส่งไปถึงโรงเรียนขยายโอกาสของระดับประถมศึกษา  
เพราะฉะนั้นผมก็เลยฝากไว้ ขอบคุณมากครับ 

 

ประธานในที่ประชุม  ขอบคุณค่ะ เรียนเชิญท่านสจ.เสวกค่ะ 
 

นายเสวก ศรลัมพ์  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพื่อนสมาชิกที่เคารพทุกท่าน ผม
นายเสวก ศรลัมพ์ สมาชิกสภาจังหวัด เขตเลือกต้ังที่ ๓ อําเภอหล่มสัก  ผมอยาก
เรียนถามทางฝ่ายบริหาร หรือทางท่านคณะกรรมการการศึกษาฯ ซึ่งผมได้รับ
คําถามมาจากบรรดาครู  หรือ  ผอ .โรงเรียนที่อํ า เภอหล่มสักว่าห้องเรียน  
E-Classroom ที่เขาเตรียมห้องไว้พร้อมแล้ว เรื่องของอุปกรณ์สําหรับห้องเรียน 
จะได้มาเมื่อไหร่ ผมอยากจะเรียนสอบถามครับ  
 

/ประธาน... 
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ประธานในที่ประชุม  เรียนเชิญฝ่ายบริหารค่ะ 
 

ปลัด อบจ.พช.  กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เคารพ 
และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่ าน  ขออนุญาตชี้ แจงว่า  ห้องอีคาสรูม              
(E–Classroom) ที่ทางอบจ.เพชรบูรณ์ ได้กู้เงินกับทางธนาคารออมสินมาจัดทํา
ห้องเรียนอีคาสรูม (E–Classroom) จํานวนทั้งหมด ๒๕ ห้อง ซึ่งขณะนี้ทางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดได้ดําเนินการประกาศอีอ๊อกช่ัน (E – Auction) อยู่นะคะ ซึ่งอยู่
ระหว่างการยื่นเคาะราคา ประมาณสิ้นเดือนนี้ประมาณวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
จะได้ผู้รับจ้าง และก็คิดว่าเขาคงจะต้องรีบดําเนินการให้เสร็จภายในปีงบประมาณนี้ 
ประมาณก่อน ๒๐ กันยายน 2554 ขณะนี้เราได้ประสานงานกับทางโรงเรียน 
ต่าง ๆ แล้วว่าให้เตรียมห้องเรียนอีคาสรูม (E–Classroom)  ให้พร้อม ถ้าได้ผู้รับจ้าง
แล้วจะประสานผู้รับจ้างให้รีบเข้าดําเนินการโดยเร่งด่วนค่ะ ขอรบกวนท่านสมาชิก
ช่วยประชาสัมพันธ์กับทางโรงเรียนด้วยนะคะว่าได้แน่นอน ประมานสิ้นเดือนนี้ 
ถึงสิ้นเดือนหน้า ค่ะ 

 

ประธานในที่ประชุม  ขอบคุณฝ่ายบริหารนะคะ ท่านส .อบจ .เสวก เข้าใจนะคะ ท่านใด 
มีข้อเสนอแนะอะไรอีกไหมคะ เชิญท่านส.อบจ.เอกชัยค่ะ 

  

นายเอกชัย อาสมาน  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและเพื่อน ๆ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก ๆ ท่าน
ครับ ผมขออนุญาตขอใช้เวลาในที่ประชุม ณ แห่งนี้ ขอชี้แจงในการปฏิบัติ      
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์   ทุก ๆ โครงการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  โดยคณะผู้บริหารและเพื่อน ๆ สมาชิกสภาฯ ที่ผ่าน
ข้อบัญญัติในโครงการต่าง ๆ โดยเฉพาะเขตเลือกต้ังที่ ๔ ของอําเภอหนองไผ่ ซึ่งเป็น
เขตรับผิดชอบในการดูแลของผม มีหลาย ๆ โครงการ ไม่ว่าจะเป็นการขุดลอกคลอง 
สร้างถนนคอนกรีต  ถนนลูกรังอัดบด  ฝายก้ันน้ํ า แล้วก็ ยังมี เกี่ยวกับเรื่อง
คอมพิวเตอร์ที่แจกให้กับทุกโรงเรียนที่ผมดูแลอยู่นะครับ มีอยู่หนึ่งโครงการ ซึ่งอยู่
ในพื้นที่การดูแลของผม มีปัญหาอยู่ว่าเป็นโครงการขุดลอกคลองลํากง หมู่ที่ 4  
หมู่ที่ ๑๒ หมู่ที่ 5 ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์  ชาวบ้านได้แสดงถึงความ
เดือดร้อนมา พร้อมผู้รับจ้าง กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แจ้งกับผม
ว่าโครงการดังกล่าวมีปัญหาว่าผู้รับจ้างได้ร้องเรียนว่าโครงการดังกล่าว  เมื่อเข้าไป
ดําเนินการก่อสร้าง ทําสัญญาเรียบร้อยแล้ว ตกลงจ้างเรียบร้อยแล้ว ได้ส่งมอบงาน
เรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถดําเนินการได้ เพราะว่าได้ติดต่อช่างผู้ควบคุมงาน แล้วช่าง
ผู้ควบคุมงาน ไม่ติดต่อกับผู้รับจ้าง ทําให้ผู้ทําสัญญาจ้างไม่สามารถทํางานได้ 
จนกระทั่งระยะเวลาล่วงเลยผ่านไปพอประมาณ งานได้ดําเนินการแล้วเสร็จผู้รับจ้าง
ได้ทําการส่งงานดังกล่าว เพื่อขอเบิกจ่ายเงิน ทางช่างผู้ควบคุมงาน ได้ทําหนังสือ
ตอบกลับมาว่างานดังกล่าว มีการทับซ้อน มีหน่วยงานอื่นมาทําเรียบร้อยแล้ว แต่
ผู้รับจ้างได้มาบอกกับผมว่า เมื่อเราทํางานเสร็จแล้ว เราส่งงานเรียบร้อยแล้ว ทําไม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ไม่ตรวจงาน ไม่รับงานให้ เพื่อที่จะทําการเบิก
จ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง  จึงเรียนมาเพื่อสอบถามที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่า เหตุการณ์
อย่างนี้เป็นความผิดของทางช่างผู้ควบคุมงาน หรือว่าเป็นความผิดของผู้รับจ้าง  
จึงขอฝากผ่านทางที่ประชุมสภา ณ ที่แห่งนี้ครับ 

/ประธาน... 
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ประธานในที่ประชุม  ขอบคุณท่านส.อบจ.เอกชัย อาสมาน  คิดว่าฝ่ายกองช่างต้องลงไปดูอีก 
สักรอบนะคะว่าเกิดอะไรขึ้น ทราบมาว่า ณ วันนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างเราสุขภาพ 
ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ทํางานลําบากกันหน่อย ก็น่าเห็นใจช่างค่ะ แต่ถึงอย่างไรจะเรียน          
ฝ่ายบริหารให้แก้ไขนะคะ เรียนเชิญฝ่ายบริหารค่ะ 

 

ปลัด อบจ. พช.   กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เคารพ 
และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตามท่ีท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ช้ีแจงเกี่ยวกับโครงการ
ขุดลอกคลองลํากง หมู่ที่ 4 หมู่ที่ ๑๒  หมู่ที่ 5 ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์  
เรื่องนี้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  ในการจะดําเนินการจัดทํา
ข้อบัญญัติต่างๆ ทางกองช่างของเราจะต้องไปสํารวจโครงการอยู่แล้ว และต้องทํา
หนังสือถึงอบต.ในพื้นที่ ว่าโครงการนี้มีพื้นที่ทับซ้อนกันหรือไม่ และยินยอมให้ใช้
พื้นที่ได้หรือเปล่า ถ้าอบต.หรือหน่วยงานอื่นแจ้งว่าไม่ทับซ้อน เราถึงจะเข้าไป
ดําเนินการ ซึ่งโครงการนี้เราได้รับทราบข้อมูลการชี้แจงของกองช่างมาเบื้องต้น     
พบว่าโครงการนี้มีพื้นที่ทับซ้อนกับหน่วยงานอ่ืนคือกรมทรัพยากรน้ํา ทางเราได้ไป
ตรวจสอบแล้วว่าเป็นโครงการทับซ้อน เราก็แจ้งให้ทาง ผู้รับจ้างหยุดงานไว้ก่อน 
ตอนที่แจ้งเข้ามา ทางเราก็แจ้งกลับไปว่า ได้ตรวจสอบแล้วว่าโครงการนี้มันทับซ้อน 
และทางผู้รับจ้างแจ้งกลับมาว่าได้ดําเนินการแล้วจะเบิกเงิน ซึ่งตรงนั้นเราก็มีหนังสือ
โต้ตอบกับทางอบต. และกรมทรัพยากรน้ํา ว่าโครงการนี้เขาดําเนินการแล้ว  ถ้าใช่
โครงการนี้นะคะท่านสจ.เอกชัย ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ตรวจสอบตรงนี้
อยู่นะคะ ไม่ได้นิ่งนอนใจและทางผู้รับจ้างแจ้งว่าได้มาขอเบิกเงิน ทางกองช่างเขาก็มี
หลักวิชาช่างของเขาอยู่แล้ว การเข้าดําเนินการภายใน ๗ วัน คุณได้แจ้งเข้ามา
ดําเนินการช่างก็เข้าไปดูในพื้นที่ พอเข้าไปดูในพื้นที่แล้ว ตรวจสอบแล้วว่ามันทับ
ซ้อน ได้แจ้งไปทางหน่วยงานให้ตรวจสอบและช่วยช้ีแจงกันอีกครั้งว่า โครงการนี้ทับ
ซ้อนกันหรือเปล่า และมีโครงการขยายไปได้อีกหรือไม่ ก็ไม่มี คือโครงการนี้จะจบ
อยู่แค่นี้ และก็ทับซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน ทางอบจ.ก็ให้ผู้รับจ้างหยุดงาน อยู่ ๆ  
อีกเดือนสองเดือนผู้รับจ้างก็แจ้งมาว่างานเสร็จแล้ว ขอเบิกเงิน ทางองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ต้ังกรรมการให้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า ขณะนี้เป็น
อย่างไร ซึ่งอยู่ระหว่างการรายงานผลให้ทางผู้บริหารทราบนะคะ ขอชี้แจงให้ทราบ
ก่อนว่าไม่ได้เป็นความผิดของช่างคุมงาน หรือผู้รับจ้าง คือ อยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบว่าเหตุการณ์ตรงนี้เป็นอย่างไร ขออนุญาตให้ทางกองช่างชี้แจงเพิ่มเติมค่ะ 
 

นายสํารวย เจอะแก่นหอม         กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม 
(รกน.ผอ.กองช่าง) ทุกท่าน กระผมนายสํารวย เจอะแก่นหอม รักษาการณ์ตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง 

ตามท่ีท่านสมาชิกสภาฯ เขตเลือกต้ัง อําเภอหนองไผ่ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
โครงการขุดลอกคลองลํากง หมู่ที่ 4 หมู่ที่ ๑๒  หมู่ที่ 5 ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่  
จ.เพชรบูรณ์ ที่มีพื้นที่ทับซ้อนกัน ซึ่งโครงการการดังกล่าวตามข้อมูล ข้อเท็จจริง 
เรื่องการสํารวจโครงการนั้น คือ จากการประสานทางท่านสมาชิกสภาฯ ในการ
สํารวจช้ีจุดอะไรต่าง ๆ โครงการนี้ได้บรรจุเข้าข้อบัญญัติงบประมาณปีพ.ศ. 25๕๔   
มีการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าว พอจะไปลงมือทําการปรากฏว่า 

 
/โครงการ... 
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  โครงการดังกล่าว  มีหน่วยงานกรมทรัพยากรน้ําจากจังหวัดลพบุรีมาทําการขุด และ
มีงบประมาณอีกส่วนหนึ่ง คืองบของทางจังหวัดคือ งบภัยแล้งไปขุดในลําคลอง
เ ดี ยวกั น  แ ต่ทา งองค์ ก า รบริ ห า รส่ วนจั งหวั ด เพชรบู รณ์  ไ ด้ทํ า สัญญา 
จะเข้าไปดําเนินการขุด  ก็ปรากฏว่าไปเจอสองหน่วยงานนี้ขุดไปแล้ว ก่อนที่เราจะ
ดําเนินการทําสัญญาและจัดทําข้อบัญญัติต่าง ๆ เราจะทําหนังสือสอบถามไปยัง 
อบต. ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ว่าโครงการตามข้อบัญญัติของอบจ. นี้ ทับซ้อนกับของ
ทางอบต.หรือทับซ้อนกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ ทางนั้นก็ตอบยืนยันมาตามหนังสือ
ของทางอบต.ท่าแดง แต่ในส่วนของทางท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เขตหนองไผ่ คือทางช่างควบคุมงานก็ไม่ใช่คนผิด และทางผู้รับจ้างก็ไม่ใช่ 
คนผิด ขณะนี้ไม่มีใครผิด ช่วงนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับ ถ้าตรวจสอบเสร็จ
แล้วทางอบจ. ก็จะแจ้งทางผู้รับจ้างทราบอีกครั้งหนึ่งครับ เรื่องนี้ขอนําเรียนให้
ทราบในเบื้องต้นก่อนครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานในที่ประชุม  ขอบคุณฝ่ายกองช่างค่ะ ท่านส.อบจ.เอกชัย ก็คงจะเข้าใจรอหน่อยนะคะ
เรียนเชิญ ส.อบจ.เกรียงศักด์ิ ค่ะ 

 

นายเกรียงศักดิ์ พิชิตกวิน  กราบเรียนท่านประธานสภาที่ เคารพ กระผมเกรียงศักด์ิ พิชิตกวิน       
จากอําเภอวิเชียรบุรี ที่ผมฟังมานี้ผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจ เพราะว่าที่จริงแล้ว       
วิ ธีการจัดซื้ อจัดจ้าง  เวลาผู้ รับ เหมาไ ด้ทํ าสัญญาแล้ว  จะเข้ า ดํา เนินการ              
เขาต้องทําหนังสือแจ้งมาที่ผู้ ว่าจ้าง ว่าจะเข้าดําเนินการภายในวันนั้น วันนี้        
แล้วผู้ว่าจ้างนี้ก็ต้องส่งช่างไปวางระดับ ใช่ไหมครับ ถ้าไม่วางระดับ คนทําทําไม่ได้   
ข้อสงสัยของผมคือว่าช่างของเราไปวางระดับให้ เขาหรือไม่ ปัญหานี้ เป็น        
ปัญหาแรก แล้วถ้าช่างเราไม่เข้าไปวางระดับคนทําฝืนทําเอง เรื่องนี้เป็นคนละกรณี 
ใครถูกใครผิด เราก็ต้องว่ากันตรงนี้เลย ปัญหาตรงนี้ผมไม่รู้รายละเอียดนะครับ     
ผมอยากให้ทางฝ่ายบริหารกับเพื่อนสมาชิกไปดูกันว่า เรื่องนี้ใครผิดกันแน่ ถ้าช่าง  
ไปช้ีให้ เขาทํา  ความผิดเกิดขึ้นที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด  แล้วอย่างนี้        
ฟ้องร้องได้เลย ไม่ต้องมาขอมติสภาทางสภาให้มติไม่ได้ ให้ไปฟ้องศาลเลย        
ชนะแน่นอนครับ แต่ถ้าช่างของเรายังไม่ได้ช้ีไปวางระดับให้ทํา ผู้รับเหมาไปทําเอง
เรื่องนี้ก็อีกกรณีหนึ่ง ผู้รับเหมาก็อาจจะผิด ถึงแม้จะมีสัญญาแล้วก็ทําไม่ได้     
เพราะมีขั้นตอน มีระเบียบอยู่ ภายใน ๗ วัน ผู้ว่าจ้างต้องทําให้ผู้รับจ้างมาเซ็นต์
สัญญา เซ็นต์สัญญาเสร็จ ผู้รับจ้างจะต้องเข้าทํางาน ต้องแจ้งผู้ว่าจ้างก่อน  นี่คือ
ระเบียบของเขา ตรงนี้ถ้าตอบได้ก็ตอบเลย ถ้าตอบไม่ได้ก็ไปคุยกัน  ฝ่ายบริหารไปดู
ว่าช่างผู้ควบคุมงานไปชี้ให้เขาไหม ไปช้ีให้เขาทําก็ต้องเป็นอีกกรณีหนึ่งเลยว่า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจจะผิดเลยนะครับ เพราะไปชี้ให้เขาทําแล้ว แต่ถ้าช่าง
เรายังไม่ช้ี ผู้รับเหมาเป็นฝ่ายฝืนทําเอง มันก็ยากอยู่เหมือนกันนะครับ ที่จะเอาผิด
เขานะครับ ขอบคุณมากครับ 

 

ประธานในที่ประชุม  ขอบคุณท่านเกรียงศักด์ิ เรียนเชิญท่านรองปลัดฯค่ะ 
 

รองปลัด อบจ.พช.   กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านสมาชิก   
  

/นายชาติชัย...  
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นายชาติชัย สาลีผล ผู้ทรงเกียรติครับ จากกรณีดังกล่าว ผมขอรับไปดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
(รองปลัด อบจ.พช.) ทั้งหมด ทั้งในข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง แล้วพยายาม         

ที่จะหาทางออกให้ดีที่สุดนะครับ ส่วนเรื่องใครจะต้องรับผิดชอบในส่วนไหน    
อย่างไร มันมีกฎกติกา และมีข้อกฎหมายอยู่แล้ว ขอรับไปดําเนินการครับ         
แล้วผลเป็นประการใด ผมจะนําเรียนให้ที่ประชุมแห่งนี้ได้รับทราบ ขอบคุณครับ  

 

ประธานในที่ประชุม  ขอบคุณท่านรองปลัดฯ ค่ะ เชิญท่านส.อบจ. ธัชพล ดวงพัตรา ค่ะ 
 

นายธัชพล ดวงพัตรา  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ ผมส.อบจ.ธัชพล     
ดวงพัตรา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจั งหวัด เขตอํ า เภอเมืองครับ              
ผมขออนุญาตเรียนฝากถามไปยังฝ่ายบริหาร และทางกองช่าง ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของผม ในเขตตําบลวังชมภู พอดีทางอบต. เขาเพิ่งทําถนน คสล.     
เสร็จได้ประมาณ ๖  เดือน แล้วก็มีงบของ อบจ. เราได้เข้าไปทําการลาดยาง       
ทับในถนนคอนกรีต ผมอยากหารือว่าทําไมทางกองช่างเรา ก่อนที่จะทําหนังสือแจ้ง
เข้าทํางาน กองช่างไม่สํารวจก่อนหรือครับว่า ตรงนี้มีถนนคอนกรีตอยู่แล้ว ถึงไป
ลาดยางทับ ผมขอเรียนอนุญาตหารือครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานในที่ประชุม   ขอบคุณท่าน ส.อบจ.ธัชพลค่ะ ท่าน ส.อบจ.ให้รายละเอียดเส้นทางด้วยค่ะ 
 

นายธัชพล ดวงพัตรา  โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ต.นายม เชื่อมหมู่ที่ 8 
ต.วังชมภู (ตลาดนายม-บ้านยางหัวลม) อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ครับ 

  

ปลัด อบจ.พช.  ขออนุญาตรับไปตรวจสอบ และแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะ 
 

ประธานในที่ประชุม   ขอบคุณฝ่ายบริหารค่ะ ท่านใดมีข้อสงสัยและข้อเสนอแนะในวาระอื่น ๆ 
อีกไหมคะ....ถ้าไม่มีดิฉันขอขอบคุณท่านรักษาการณ์ในตําแหน่งนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  ท่านรองปลัดฯ  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ช่วยกันเสนอแนะ
นําเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และให้ความร่วมมือในการประชุมครั้งนี้
ด้วยดีและเรียบร้อย ดิฉันขอปิดการประชุม ขอบคุณค่ะ 

 
มติที่ประชุม:  รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
              ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม      ผู้รับรองรายงานการประชุม 

                    ชัยวัฒน์  แก้วพิกุล           วรโชติ  สุคนธ์ขจร 

                (นายชัยวัฒน์  แก้วพิกุล)                (นายวรโชติ  สุคนธ์ขจร) 
                    เลขานุการสภาฯ                      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ทําการตรวจรายงานการประชุมสามัญ สภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  สมัยที่สอง   ครั้งที่ 1  ประจําปี  2554  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  11 สิงหาคม 2554    
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จึงพร้อมกันลงลายมือชื่อ 
ไว้เป็นหลักฐาน 

       
          เสวก    ศรลัมพ์ 

            ลงชือ่   ………………..……………….…...   ประธานกรรมการ 
 (  นายเสวก    ศรลัมพ์   ) 

               
              ชํานาญ    มีวันเนือง 
  ลงชื่อ  .......………………………………..… กรรมการ 

                                                   (  นายชํานาญ    มีวันเนือง  ) 
 

     จิราพร    เทืองน้อย 
                                          ลงชื่อ  ………………………………………..   กรรมการ 

                                        ( นางสาวจิราพร    เทืองน้อย ) 
 

อภิรดี    พรพฤฒิพันธ์ุ 
 ลงชื่อ  ...……………….… ……………….…  กรรมการ 

( นางสาวอภิรดี    พรพฤฒิพนัธ์ุ ) 
 

เอกชัย    อาสมาน 
ลงชื่อ   …………………………..………...  กรรมการ 

                                                     ( นายเอกชัย    อาสมาน  ) 
 

สมคิด   รินนาศักด์ิ 
                                          ลงชื่อ   ……………………………….……… กรรมการ 

          (  นายสมคิด   รินนาศักด์ิ  ) 
 

พิมพ์พร  พรพฤฒิพันธ์ุ 
            ลงชือ่  ……………………………………….  กรรมการ/เลขานุการ 

( นางสาวพิมพ์พร  พรพฤฒิพนัธ์ุ ) 
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